



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๖๗

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๐๖ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ.ตรวจสอบแก้ไขการปลูกสร้างอาคารทับลำรางสาธารณะในซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๐ สุขุมวิท ๗๑
- ❖ เขตบางพลัดเร่งซ่อมผิวจราจรและทางเท้าถนนจรัญสนิทวงศ์

- ❖ กทผ.ตรวจสอบแก้ไขการปลูกสร้างอาคารทับลำรางสาธารณะในซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๐ สุขุมวิท ๗๑

นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทผ. กล่าวกรณีประชาชนในซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๐ สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา ระบุโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งปลูกสร้างอาคารบนที่ดินภายในซอยและมีสิ่งปลูกสร้างบางส่วนทับที่ลำรางสาธารณะ ทำให้ในซอยไม่มีช่องทางระบายน้ำว่า สำนักงานเขตวัฒนา ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเมื่อเดือนมี.ค.๖๕ และได้ตรวจสอบพื้นที่ ไม่พบสภาพลำรางที่ปรากฏชัดเจน จึงประสานสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ขอรังวัดสอบเขตลำรางสาธารณะประโยชน์ และได้ผลรังวัดสอบเขตเมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๕ สำนักงานเขตฯ จึงได้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณลำรางดังกล่าวอีกครั้ง จากนั้นวันที่ ๔ พ.ย.๖๕ ได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนนานาชาติ พร้อมแนบรายละเอียดแผนที่และรูปภาพแสดงสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำฯ รวมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) คลองตัน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการประมาณราคาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และแจ้งคำสั่งตามประกาศของคณะปฏิวัติที่ ๔๔ ซึ่งให้อำนาจเข้าไปบังคับซื้อขายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมารองเรียนนานาชาติ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการซื้อขายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณดังกล่าว ๒ ครั้ง ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้พิจารณาขยายครั้งที่ ๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ โดยเมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ ได้แจ้งความคืบหน้าการซื้อขายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำฯ แล้ว ๓ รายการ และอยู่ระหว่างซื้อขายส่วนที่เหลือสำหรับระยะรันของพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่บ้านของประชาชน สำนักงานเขตฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งมีหนังสือประสานสำนักการโยธา กทผ. เพื่อขอคัดถ่ายแบบแปลนสำเนาใบอนุญาตการก่อสร้าง และส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาฝนตก น้ำท่วมขัง และปัญหาการจราจรในซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๐ สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าหากมีปริมาณฝนตกหนัก จะมีปริมาณน้ำฝนระบาย ในเบื้องต้นได้จัดหน่วยเบสท์ลอคท่อระบายน้ำภายในซอย ส่วนปัญหาการจราจรในซอยดังกล่าว ได้มีหนังสือประสานสถานีตำรวจท้องที่เพื่อกวดขันวินัยจราจรต่อไป

นายไทวุฒิ ...

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสำนักการโยธา ได้เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕ โดยเบื้องต้นให้โรงเรียนนานาชาติ สํารวจและส่งผังบริเวณแสดงตำแหน่งระยยะอาคาร แนวลํารางสาธารณะทั้งหมด พร้อมทั้งให้แสดงเอกสารการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลร่วมกับสำนักงานเขตฯ และจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

❖ **เขตบางพลัดเร่งซ่อมผิวจราจรและทางเท้าถนนจรัญญสังหวาศ**

นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. กล่าวว่ากรณีมีผู้ร้องเรียนปัญหาถนนและทางเท้าบริเวณถนนจรัญญสังหวาศ เขตบางพลัด มีสภาพชำรุดว่า สำนักงานเขตบางพลัด ได้ตรวจสอบทางเท้าบริเวณถนนจรัญญสังหวาศ พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยจัดซ่อมชั่วคราว และประสานสำนักการโยธา กทม. เพื่อจัดซ่อมถาวร ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบฝาบ่อพักท่อร้อยสายในผิวจราจรและทางเท้าถนนจรัญญสังหวาศ พร้อมทั้งจัดซ่อมชั่วคราว โดยประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซ่อมถาวร นอกจากนี้ยังได้ประสานสำนักการระบายน้ำ กทม. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้า ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร